

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า หลังข้อมูลศก.สหรัฐ-สถานการณ์ยูเครนหนุนดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่า หลังดอลลาร์ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกของสหรัฐ และความกังวลที่กลับมาเพิ่มขึ้นต่อสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครน

* Yen แข็งค่าขึ้นในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ส่วนยูโรมีแนวโน้มร่วงลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างยูเครนและรัสเซีย ที่ปะทุขึ้นอีกครั้ง

* ประธานาธิบดีเปโตร โปโรเชนโกของยูเครน กล่าวว่า กองกำลังรัสเซียได้รุกเข้ามาในยูเครน เพื่อสนับสนุนกลุ่มกบฏผู้ฝักใฝ่รัสเซีย ซึ่งได้ยึดเมืองชายฝั่งที่สำคัญไว้ได้ ทำให้สงครามแบ่งแยกดินแดนที่ดำเนินมา 5 เดือน ตึงเครียดมากขึ้น

* ข่าวดังกล่าวยุติการติดตัวขึ้นของยูโร ทำให้ยูโรร่วงกลับมาที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 1 ปี ที่ 1.3152 ดอลลาร์

* อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีทรงตัวที่ระดับต่ำมาก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อของสเปนลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่า มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน จะออกมาต่ำกว่า 0.3% ตามที่นักวิเคราะห์คาดไว้

* ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนจะมีการประกาศในวันนี้ โดยนักวิเคราะห์มองว่า อัตราเงินเฟ้ออาจจะทำสถิติต่ำสุดใหม่ที่ 0.2% ซึ่งจะกดดันธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ให้ดำเนินมาตรการเพิ่มเติม ซึ่งอาจรวมถึงการปรับลดทั้งอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร และดอกเบี้ยเงินฝากกลาง ในสัปดาห์หน้า

* ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้อย่างมาก ในไตรมาส 2 โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ในประเทศ ทำให้จีดีพีขยายตัวได้ถึง 4.2% ซึ่งข้อมูลดังกล่าว สะท้อนความแตกต่างของแนวโน้มนโยบายการเงินของสหรัฐและยูโรโซน ที่น่าจะทำให้ยูโร/ดอลลาร์อ่อนค่าต่อไป

* อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.เมื่อวาน อยู่ที่ 31.891 บาท

- *09.18 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.94/96 จาก 31.93/95 เมื่อวาน
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.94/98 จาก 31.93/95 เมื่อวาน
- *บาท/ยูโร อยู่ที่ 42.07/18 จาก 42.085/129 เมื่อวาน
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 103.70/73 จาก 103.70 เมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3181/83 จาก 1.3182 เมื่อวาน

"ข้อมูลของสหรัฐเมื่อวานออกมาดี ก็ช่วยหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้น บวกกับสถานการณ์ในยูเครน ที่เหมือนจะเริ่มแรงอีก ก็หนุนดอลลาร์ด้วย" ดีลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าลง หลังดอลลาร์ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจในเชิงบวกของสหรัฐ รวมถึงการลดความเสี่ยงของนักลงทุน หลังสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครน มีแนวโน้มกลับมาตึงเครียดขึ้น ทำให้มีแรงซื้อดอลลาร์/บาท เข้ามามากขึ้นในวันนี้

ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 32.00 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 31.90

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้